



ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามที่ได้มีประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการ (สอบสัมภาษณ์ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Conference Zoom) เมื่อวันที่ ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔. ผู้นั้นขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย และเพื่อเป็นการคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนด โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกำหนดให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนั้น ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เฉพาะผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเท่านั้น)

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการเรียกให้รายงานตัวไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในหนังสือที่แจ้งจะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอภิชัย เอกวนากุล)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง